

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 151/HĐND-PC
V/v trả lời đơn kiến nghị khẩn cấp
của bà Trần Thị Hà

Bình Dương, ngày 31 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: Bà Trần Thị Hà

Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhận được đơn kiến nghị khẩn cấp của bà Trần Thị Hà, địa chỉ 92/2 đường Cây Da Xè, khu phố Tây B, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương (SĐT: 0963686089, đơn do bưu điện chuyển đến).

Nội dung đơn: bà Hà đại diện hợp pháp của 02 cháu Mai Hoàng Thiên và Mai Hoàng Phú là bị đơn trong vụ kiện “Tranh chấp về thừa kế tài sản và yêu cầu chia tài sản chung” do bà Trần Thị Anh (địa chỉ 54/17A, Trần Quốc Toản, khu phố Bình Minh 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) khởi kiện tại Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An. Đồng thời, Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An đang thụ lý vụ án “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo đơn khởi kiện của Ngân hàng TMCP Sòn Gòn Thương Tín – Chi nhánh Bình Dương yêu cầu bà Trần Thị Anh phải thanh toán khoản nợ và các khoản lãi phát sinh theo Hợp đồng tín dụng. Ngày 07/12/2021 bà nhận được Quyết định số 06/2021/QĐ-NVA ngày 11/11/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An về việc nhập vụ án, do Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An ký ban hành, theo đó sẽ nhập 2 vụ án trên thành một vụ án chung để xét xử.

Theo đơn trình bày, bà không đồng ý với Quyết định nhập vụ án số 06/2021/QĐ-NVA ngày 11/11/2021 của Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, do đó bà Hà khiếu nại:

+ Hành vi của Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An ban hành Quyết định số 06/2021/QĐ-NVA ngày 11/11/2021 trái pháp luật, xâm phạm vào các quan hệ tranh chấp pháp luật khác nhau, không cùng vụ kiện và đề nghị hủy quyết định này.

+ Hành vi của Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án số 206/2021/TLST-DS ngày 20/10/2021 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” của Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An.

Qua nội dung trình bày trong đơn và tài liệu kèm theo Ban Pháp chế HĐND tỉnh có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 504 của Luật Tố tụng dân sự năm 2015 về thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi của người tiến hành tố tụng: *kiếu nại quyết định, hành vi của người tiến hành tố tụng là Thẩm phán, do Chánh án Tòa án đang giải quyết vụ việc dân sự có thẩm quyền giải quyết. Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của Chánh án Tòa án thì Chánh án Tòa án trên một cấp trực tiếp có thẩm quyền giải quyết.*

Căn cứ quy định của pháp luật nêu trên:

+ Đối với việc khiếu nại hành vi của Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An: đề nghị bà gửi đơn đến Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

+ Đối với việc khiếu nại hành vi của Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án số 206/2021/TLST-DS ngày 20/10/2021 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” của Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An: đề nghị bà gửi đơn đến Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An để được giải quyết theo quy định của pháp luật

Ban Pháp chế HĐND tỉnh trả lời và hướng dẫn như trên đến bà Trần Thị Hà được rõ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ban Tiếp công dân tỉnh;
- LĐVP;
- Phòng DNNT; App, Web;
- Bà Trần Thị Hà (thay trả lời);
- Lưu: VT, Tuýt.

TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN



(Handwritten signature)

Nguyễn Thị Thanh Mai